



www.sahakomtrc.com

ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 381

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอุรุตรา-อ่างทอง ค. โทสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127,129 /sahakomtrc@hotmail.com

สหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิก จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เทรย์ญิก และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายธนพล สุขโรจน์ สมาชิกแผนเซ็นทรัล (ซ่อมบำรุง) เนื่องจากป่วยด้วยโรคร้ายแรง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท แก่สมาชิกที่เกษียณอายุ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางนาถ มงคลหว่า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 27,100 บาท) ให้แก่ นางสุกัญญา ประดับทอง สมาชิกแผนกสปีนนิ่งผลิต เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน

(อ่านต่อหน้า 3)



รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 (พ.ศ.2563)

นายลิขิต	มีบำรุง	ประธานกรรมการ
นายเฉลย	ชมบุรินทร์	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายพีระภัทร	ลอยละลิว	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุทัศน์	เอี่ยมแสง	เลขานุการ
นายวิรัตน์	ชูจิตต์	เหรัญญิก
นางสาวพรรษพร	แสงประพาพ	กรรมการ
นายพงษ์ทร	ทับแถม	กรรมการ
นายสมยศ	นันทาวัง	กรรมการ
นายอรรถพล	พูลทอง	กรรมการ
นายเสน่ห์	ชุ่มหฤทัย	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์	คงมี	กรรมการ
นายณัฐภูมิ	สุวรรณวงศา	กรรมการ
นายกฤษณชัย	สินธุประสิทธิ์	กรรมการ
นายธนกฤต	วโรตนม์	กรรมการ
นายศุภกิตต์	ทิพย์สิงห์	กรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

นางเกษมศรี	เมฆหมอก	ผู้จัดการ
นางนาถ	มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ	แก้วน้ำเชื้อ	เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฐิติพร	ควรบำเรอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงกมล	แก้วสุกใส	เจ้าหน้าที่การเงิน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : นายพีระภัทร ลอยละลิว

กองบรรณาธิการ ✨ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ✨ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ ✨ นางสาวพรรษพร แสงประพาพ
 ✨ นายพงษ์ทร ทับแถม ✨ นายสมยศ นันทาวัง ✨ นายอรรถพล พูลทอง
 ✨ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ✨ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ✨ นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์
 ✨ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ ✨ นายศรีโพธิ์ วายพิกตร

อาร์คเวิร์ค : นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ

ติดต่อเรา

☎ : 035-672127,129 📞 : 095-5176507 เบอร์ภายใน : 3343 ผู้จัดการ (เกษมศรี) : 089-9006596

คณะกรรมการอำนวยการทำการอบรมสมาชิกใหม่ 5 ราย และประชุมประจำเดือน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการอำนวยการ ได้แก่ นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เภรบุญญิก และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ทำการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 5 ราย และได้ร่วมกันมอบเสื้อแจ็กเก็ตให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

อนึ่ง หลังจากการอบรมสมาชิกใหม่ คณะกรรมการอำนวยการทำการประชุมประจำเดือน เมษายน 2563 โดยมีนายลิขิต มีบำรุง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุม ดังนี้ คือ

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- การติดตามผลการประชุมคราวก่อน

1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เภรบุญญิก เสนอจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้สมาชิกที่ต้องการมีบ้านอยู่

ผลการติดตาม ที่ประชุมมีมติให้ผ่าน สถานการณ์เรื่องโควิด-19 ไปก่อน จึงดำเนินการเรื่อง

2. นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ แจ้งว่า ป้ายรางวัลยกย่องชมเชยสหกรณ์ เดิมมีข้อความยาวไป ให้แก้ไขตัวหนังสือให้กระชับและตัวใหญ่ชัดเจน

ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาแก้ไขตามที่ผู้จัดการเสนอ โดยการปรับปรุงตัวหนังสือให้กระชับและตัวใหญ่ชัดเจน โดยให้มีการแยกส่วนรางวัลของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ผลการติดตาม ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ในราคา 1,700.- บาท แต่เนื่องจากแผ่นป้ายติดไม่สนิท อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อช่างจากแผนกซีวิลเพื่อดำเนินการแก้ไข

3. การซื้อหุ้นพิเศษของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันให้สามารถซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละไม่เกิน 100,000 บาท มติที่ประชุม ให้ระงับการซื้อหุ้นพิเศษเดือนละ 100,000 บาท จากสมาชิกที่นำเงินมาซื้อ โดยให้ยกเว้นสมาชิกสามัญที่ลาออกแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบและนำเงินค่าหุ้นที่ลาออกมาซื้อพิเศษ ซึ่งสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้เดือนละ 100,000 บาท เช่นเดิม



4. การร่างระเบียบสหกรณ์.....จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. ตามแบบที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ส่งมาเพื่อให้สหกรณ์พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19

ที่ประชุมมีมติคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา

ผลการติดตาม ประธานกรรมการฯ ขอไปศึกษากับคุณรจนา สวัสดิ์จิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือเกี่ยวกับระเบียบสหกรณ์ฯ ดังกล่าว ว่าสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง และจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป



- การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มติที่ประชุม มีมติให้สหกรณ์ฯ ทำการแจกข้าวสารหรือน้ำมันพืชให้กับสมาชิก โดยมอบหมายเลขานุการและผู้จัดการดำเนินการสอบถามราคาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

- การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้กับสมาชิกได้รับทราบแล้ว โดยจะทำการพิจารณาหลักฐานจากสำเนาทะเบียนบ้าน หรือที่พักอาศัยที่สมาชิกอยู่จริง

มติที่ประชุม อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดของสมาชิก

สหกรณ์ฯ จัดการอบรมหลักสูตร “การทำ 5ส.” ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ฯ จัดอบรมหลักสูตร 5ส. ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการอบรม 8 คน ดังนี้ คือ นายพีระภัทร ลอยละลิว

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เहरुญิก นางสาวพรระพีพร แสงประพาฬ กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ และนางปานแก้ว บุญสำรวย แม่บ้าน เข้าร่วมอบรม และมีนายมานะกุล พรรณธเนญ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นวิทยากรในการอบรม

การจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสำนักงานสหกรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของกิจกรรม และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยและการทำกิจกรรม 5ส. ยังเป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนี้กิจกรรม 5ส. จะ เป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหาร หรือแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาใช้ในสหกรณ์ในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในกิจกรรม 5ส. จะประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกคน (กรรมการและเจ้าหน้าที่) ที่จะร่วมผลักดันและขับเคลื่อนให้กิจกรรม 5ส. สามารถดำเนินการไปได้

กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมใช้สมาชิกป่วย 8 ราย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายอรรถพล พูลทอง กรรมการฯ และ นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมใช้นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ สมาชิกแผนก

พันสภาพการเป็นพนักงาน ณ บ้านพักหมู่ 2 ต. โพนสะ
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากทำการผ่าตัด
พังผืดที่มือ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายลิขิต
มีบำรุง ประธานกรรมการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
เลขานุการ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่
ธุรการเดินทางไปเยี่ยมใช้นางสาวจตุพร พงษา
สมาชิกแผนกบริหาร (ห้องปฏิบัติการเคมี) ณ บ้านพัก
หมู่ 5 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสุทัศน์
เอี่ยมแสง เลขานุการ และนายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมใช้นายรัตนพันธ์ เชื้อ-
เมืองพาน สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต ที่โรงพยาบาล
ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากทำการผ่าตัด
บริเวณลำคอ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายลิขิต
มีบำรุง ประธานกรรมการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
เลขานุการ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่
ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมใช้นายปรีชา ฉิมพาลี สมาชิก
แผนกพันสภาพการเป็นพนักงาน ณ บ้านพักหมู่ 3
ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ
เจ้าหน้าที่บัญชี ทำการมอบของเยี่ยมใช้มูลค่า 300
บาท ให้แก่ นายวิศรุต ช่างขำ สมาชิกแผนกอินทร-
เมนท์ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากป่วยด้วยอาการ
หมดแรง ปากซีด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายพีระภัทร
ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย
สุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ และนายศุภกิตต์

ทิพย์สิงห์ กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกป่วย 2
ราย ดังนี้ คือ

1. **นายพงษ์ทร ทับแถม** สมาชิกแผนก
บริหาร (อ็อกซิลลารี ผลิต) ณ บ้านพักหมู่ 6
ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจาก
ผ่าตัดก้อนเนื้อบริเวณข้อเท้า

2. **นายสุรพล ยมพาลไฟ** สมาชิกแผนก
แวร์เฮ้าท์ ณ บ้านพักหมู่ 4 ต.สายทอง อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง เนื่องจากทำบอลลูนหัวใจอีกครั้งด้วย
โรคหัวใจ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายลิขิต
มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำการมอบของเยี่ยมใช้
แก่ นางสุดใจ ชิดเครือ สมาชิกแผนกบริหาร (ISO)
ณ ที่ทำงานในบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
เนื่องจากป่วยด้วยอาการหอนรองกระดูกเคลื่อน

อนึ่ง ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกป่วยทั้ง 8
ราย สหกรณ์ฯ ทำการซื้อของเยี่ยมใช้มอบให้สมาชิก
เป็นเงิน คนละ 300 บาท

**สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิกเสียชีวิต
1 ราย**

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายเฉลย
ชมพูหรั่ง รองประธานฝ่ายการเงิน นายพีระภัทร
ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย
สุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์
เหรียญิก นายพงษ์ทร ทับแถม นายธนภุต วัโรตน์ม
และนายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์ กรรมการฯ ร่วมกันเป็น
เจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมงานศพมารดานาย
ณรงค์ศักดิ์ นิลประดิษฐ์ สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง (ซ่อม
บำรุง) ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 6 ต.เทวราช อ.ไชโย
จ.อ่างทอง พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ
จำนวน 500 บาท

การช่วยเหลือสมาชิก รอบที่สองของสหกรณ์ฯ

หลังจากที่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รวมหลายเรื่องไปแล้วนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 38 ได้มีมติให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่สมาชิกด้วยการพักชำระหนี้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ทำการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้ดำเนินการโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) ต่อไปอีก 3 เดือน โดยให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เงินต้นกับสหกรณ์ฯ (ครั้งที่ 2) ติดต่อกับความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 สหกรณ์ฯ จะเริ่มพักชำระหนี้เงินต้นในงวดการจ่ายค่าจ้างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึง งวดวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่สหกรณ์ฯ ทำการประมวลผลการหักเงินส่งบริษัท ดังนี้ คือ



1. งวดวันที่ 7 ของเดือน จะทำการประเมินผลการหักเงินส่งภายในวันสิ้นเดือน

2. งวดวันที่ 22 ของเดือน จะทำการประเมินผลการหักเงินส่งภายในวันที่ 16 ของเดือน

3. งวดวันที่ 28 ของเดือน จะทำการประเมินผลการหักเงินส่งภายในวันที่ 23 ของเดือน

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้นต่อไปอีก 3 เดือนได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ

นอกจากการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่สมาชิกด้วยการพักชำระหนี้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 แล้ว ขณะนี้ สหกรณ์ฯ ได้มีมติดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกหลายเรื่อง ดังนี้ คือ

1. การเปิดให้กู้เงินกู้สามัญ - เงินกู้พิเศษ เพื่อทุนการศึกษาบุตร คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ทำการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เปิดให้กู้เงินกู้สามัญ - เงินกู้พิเศษเพื่อทุนการศึกษาบุตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกสามารถยื่นคำขอได้ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 และสมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามระดับการศึกษาของบุตร คือ

- 1.1 เตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป / อนุบาล - ประถมศึกษา กู้ได้ 20,000 บาท
 - 1.2 มัธยมศึกษา - ปวส. กู้ได้ 30,000 บาท
 - 1.3 ปริญญาตรี - โท กู้ได้ 50,000 บาท
- เงินกู้ประเภทนี้จะนำยอดเงินไปร่วมกับเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือในช่องไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท สำหรับสมาชิกที่

ขอกู้เงินกู้สามัญโดยใช้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำประกัน ไม่สามารถกู้เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรได้

2. การงดซื้อหุ้นพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ทำการประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ งดการซื้อหุ้นพิเศษจากสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ประกอบกับในสภาวะปัจจุบัน การนำเงินของสหกรณ์ฯ (ที่เหลือจากการให้สมาชิกกู้เงินกู้ทุกประเภท) ไปลงทุนในตลาดเงินมีความเสี่ยงสูง อาจได้รับผลตอบแทนน้อย หรือมีความเสี่ยงในการประสบภาวะขาดทุนจากการลงทุน ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกในการงดการซื้อหุ้นพิเศษจากสหกรณ์ฯ ดังกล่าว

3. การยกเลิกเงินให้กู้แก่สมาชิกกรณีใช้ “เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำประกัน”
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ทำการประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีมติยกเลิกการให้เงินกู้แก่สมาชิกกรณีใช้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำประกันเงินกู้ เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถทำการเบิกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์มาชำระหนี้สหกรณ์ฯ ได้ ซึ่งจะทำให้สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องรับภาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้เงิน ในขณะที่สมาชิกผู้กู้สามารถนำเงินกองทุนสำรองชีพที่ได้รับไปใช้จ่ายเป็นการส่วนตัวโดยไม่นำมาชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ เนื่องจากเงินกองทุนสำรองชีพเป็นเงินที่ผู้จัดการกองทุนจ่ายให้แก่พนักงานโดยตรง และจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อผู้รับเงินพร้อมกับขีดคร่อมผู้ถือ ทำให้ต้องนำเงินในเช็คเงินกองทุนสำรองชีพเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานเจ้าของเงินเท่านั้น

4. การกำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญไม่เกินหุ้นและกู้ไม่เกินหุ้นบวกเงินฝากค้ำประกัน โดย

เพิ่มวงเงินให้กู้สามัญจากไม่เกินหุ้น และกู้ไม่เกินหุ้นบวกเงินฝากค้ำประกัน จากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 95 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ทำการประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2563 โดยทำการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้ไม่เกินหุ้น หรือ เงินกู้ไม่เกินหุ้นและเงินฝากค้ำประกันเป็นดังนี้ คือ

4.1 เงินกู้ไม่เกินหุ้น จากเดิมให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น ให้สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของหุ้นเรือนหุ้นที่สมาชิกถือไว้กับสหกรณ์ฯ โดยเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 120 เดือน (240 งวด)



4.2 เงินกู้ไม่เกินหุ้นและเงินฝากค้ำประกัน
จากเดิมให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นบวกกับเงินฝาก ให้สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของหุ้นเรือนหุ้นบวกกับเงินฝากของสมาชิกที่นำมาใช้ค้ำประกันเงินกู้ โดยเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 120 เดือน

ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากที่สมาชิกลำนำค้ำประกันเงินกู้ สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้ ร้อยละ 10 ของเงินฝากที่นำมาค้ำประกันเงินกู้

รายงานกิจการประจำเดือน พฤษภาคม 2563

(MONTHLY REPORTS MAY 2020)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,243	คน	Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	374,133,010.00	บาท	Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา	17,288,142.30	บาท	Baht
Savings deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	2,961,334.88	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	2,194,354.07	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	18,055,123.11	บาท	Baht
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา	147,209,463.57	บาท	Baht
Special deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	1,837,387.47	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	2,751,608.39	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	146,295,242.65	บาท	Baht
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา	7,947,300.00	บาท	Baht
Education Fund deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	447,266.75	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	163,866.75	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	8,230,700.00	บาท	Baht
6. ทุนสำรอง Compulsory reserve	35,558,469.18	บาท	Baht
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by	916,008.40	บาท	Baht
laws, regulation and other			

8. ถือหุ้น ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	51,000,000.00	บาท	Baht
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks	12,228,076.29	บาท	Baht
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	177,472,295.31	บาท	Baht
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month	350,033,020.56	บาท	Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	20,840,062.76	บาท	Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment form members in this month	21,943,059.92	บาท	Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	348,930,023.40	บาท	Baht
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other cooperatives	1,375,448.58	บาท	Baht
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans	7,850,230.51	บาท	Baht
14. รายได้เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563 Revenue in January - May 2020	7,962,367.29	บาท	Baht
15. รายจ่ายเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563 Expenses in January - May 2020	1,561,780.81	บาท	Baht
16. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	6,400,586.48	บาท	Baht

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
(สสอป.)

**นายกสสอป. และเลขาธิการทำพิธีมอบเงิน
สงเคราะห์ 600,000 บาทให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์**

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายศรีโพธิ์

วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
กมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขาธิการสมาคมฯ นายไวพจน์
มีรักษ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มเกษตรไทย จำกัด ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์
ให้แก่ นางสาวสาวิตรี ทองสันต์ บุตรของนายเฉลิม
ศิลป์ แซ่กู่ ผู้วายชนม์ เป็นเงิน 600,000 บาท (หก
แสนบาทถ้วน) โดยทำมอบเงินให้ในพิธีฌาปนกิจศพ
ณ วัดเขาใบไม้ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

นายเฉลิมศิลป์ แซ่กู่ เลขฌาปนกิจ 555053
รอบ 11/60 สมาชิกสมทบ สสอป. ได้เสียชีวิตเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยโรคมะเร็ง เป็นการ
สูญเสียสมาชิก สสอป. รายที่ 2 ของ ศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย จำกัด
**นายกสสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ 8 สมาคม กลุ่มวิชาชีพ**

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายศรีโพธิ์

วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 8 สมาคม
กลุ่มวิชาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ครั้งที่
6/2563 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคาร
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย ถนนนครินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี โดยมีนายสมพล ต้นดีสันติสม รักษาการ
ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 เมษายน 2563

- มีมติรับทราบผลการซื้อขายกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินของ สสอท.

- รับทราบเรื่องการขอเช่าพื้นที่จำนวน 120
ตรม. และส่งมอบพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1
ของ สส.ชสอ.

- ทำการรับรองงบการเงิน สำนักงาน
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

- มติอนุมัติทำการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของอาคาร สผ.สอ. ทั้งอาคาร

**นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
สสอป.ประจำเดือนเมษายน 2563**

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายศรีโพธิ์

วายุพักตร์ นายกสสอป. นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์
เลขาธิการ และนายวิรัตน์ ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
(สสอป.) ชุดที่ 5 ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคม
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 13 ประจำเดือน
เมษายน 2563 วันที่ 26 เมษายน 2563

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 17 เรื่อง

- รับทราบจำนวนศูนย์ประสานงาน สสอป. รวม 65 ศูนย์ประสานงาน จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีสมาชิกมาจากเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 6,467 คน สมาชิกใหม่ รอบ 4/2562 (คุ้มครองวันที่ 1 เมษายน 2563) 24 คน สมาชิกเสียชีวิต คน สมาชิกคงเหลือ 6,484 คน

- รับทราบจำนวนสมาชิก 3 สมาคม ณ เดือนเมษายน 2563 โดย สสอ.รท. (ราชการไทย) จำนวน 28,888 คน สสอ.ร. (รัฐวิสาหกิจไทย) จำนวน 21,466 คน สสอป. จำนวน 6,484 คน รวมสมาชิก 3 สมาคมฯ จำนวน 56,838 คน

- รับทราบรายชื่อสมาชิกฯ รอบ 4/2563 ซึ่งได้การคุ้มครองวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 24 คน

- รับทราบผลการตรวจบัญชีสมาคมฯ เดือน เมษายน 2563 ของผู้ตรวจบัญชีสมาคมฯ

- อนุมัติงบการเงินสมาคมฯ ประจำเดือน เมษายน 2563

- อนุมัติรับสมาชิกใหม่ รอบ 6/2563 (สมัคร เดือนเมษายน 2563 และได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2563) รวม 10 คน

- อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิตเดือนพฤษภาคม 2563 รวม 6 ราย

- พิจารณาเรื่องอื่นๆ รวม 11 เรื่อง

นายกสสอป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์ รวม 3 ครั้ง

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัถร์ นายก สสอป. นายธัญญา สายสิน อุปนายกคนที่ 1 และนายเสด็จ บุนนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนาจการ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.

2545 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น อาคาร สผ.สป. ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี นายสมพล ต้นดีสันติสม นายก สสอค. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมด้วย ที่ประชุมมีมติยกร่างเพื่อทำการขอแก้ไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 รวมหลายมาตรา

วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัถร์ นายกสมาคมฯ นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายกคนที่ 2 และนายญาณพัฒน์ คุ่มตะโก อุปนายกคนที่ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนาจการ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2/2563 และครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น อาคาร สผ.สป. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ที่ประชุมมีมติพิจารณาการร่างการแก้ไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เพิ่มเติมหลายมาตราและมีมติเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวง 2 ฉบับ และให้นำร่างที่พิจารณาเสร็จมอบให้นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนำไปเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป





สวัสดิ์ศรีรับ “แอดวอซงกรณ์” ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2563 มาพบกับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธนา คุณวิไลวรรณ ช่างคิด เนื่องในโอกาสลูกสาวมีอายุครบ 7 เดือนแล้ว คุณแม่บอกว่า กำลังเล่นขนเลยครับ @@@##@@@ ให้เหตุผลกับเพื่อน ๆ ผ่านเฟซบุ๊กถึงสาเหตุที่ทำให้ คุณณภรณ์ ป่าพฤษยา “อ้วน” ได้อย่างน่าฟังว่า ที่ “อ้วน” เพราะอยากได้บุญ พระท่านบอกว่าถ้าอยากได้บุญต้องให้ “ทาน” เยอะๆ ครับ @@@##@@@ หลังจากที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกเฟส 4 คุณณัฐภูมิ สุวรรณวงศา มีโครงการนั่งเครื่องบินไปเที่ยวแล้วครับ โดยเจ้าตัวรับสมัครผู้ร่วมเดินทางไปด้วยครับ @@@##@@@ สามิเป็นคนชอบทำอาหาร อาหารที่ทำนารับประทานมากเลย งานนี้ คุณเหมือนมาคพงษ์พร มีสิทธิ์น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหลายกิโลกรัมแน่นอนครับ @@@##@@@ หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายเฟส 3 เพื่อสมาชิกหลายท่าน เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ กัน เช่น คุณเนตรนภา พิณประเสริฐ ไปเที่ยวเขาค้อกับสามิครับ และ คุณยุจิรา ผดุงผลพร้อมไปกับครอบครัวไปเที่ยวทะเลที่ชลบุรีครับ @@@##@@@ ทุกเช้า นอกจากจะปั่นรถจักรยานเพื่อออกกำลังกายแล้ว คุณมงคล ดุษณีย์ ยังนำอาหารไปตักบาตรพระด้วย ขออนุโมนทนาบุญด้วยครับ @@@##@@@ เช่นเดียวกัน ขออนุโมนทนาบุญกับคุณเพิ่มพูลพัชร์ จ้วงพานิช ที่ทำการตักบาตรพระทุกวันด้วยครับ @@@##@@@ โขรรูปบัตร

ประจำตัว “ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา” ลงในเฟซบุ๊ก หลายคนให้เห็นรูปถ่ายของ คุณสุภาพไพจิตรจินดา ที่ติดกับบัตรประจำตัวของคุณหนูแล้วบอกว่า คุณหนูเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุหรือชมรมสาวสวยกันแน่ @@@##@@@ ผากประชาสัมพันธ์มาจาก คุณนาถ มงคลหว่า ว่า “สทหรณ์ฯ เปิดให้กู้เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร” สมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสทหรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้ครับ @@@##@@@

ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสทหรณ์ฯ 5 ท่าน ที่บ้านได้รับความเสียหายจากวาตภัยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ แก้วสุขใส คุณพรประเสริฐ แก้วประเสริฐ คุณอรอนงค์ จินาบุญ คุณจักรพันธ์ ดวงลาภ และ คุณไอลดา ฉ่ำสนิท ทั้งนี้ สทหรณ์ฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้สมาชิกทั้ง 5 ท่าน เป็นเงินคนละ 2,000 บาทครับ @@@##@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณณรงค์ศักดิ์ นิลประดิษฐ์ ที่สูญเสียมารดาไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ @@@##@@@ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณสมยศ นันทาวัง ที่สูญเสียภรรยาไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายน @@@##@@@ เช่นเดียวกัน ขอแสดงความเสียใจกับ คุณอารีย์ รัตนโสม เนื่องจากสูญเสียมารดาในเวลาที่ไม่ไกลเคียงกันครับ @@@##@@@ ขออนุโมนทนาบุญกับ คุณกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เนื่องโอกาสทำการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 106 และเป็นการบริจาคให้กับอำเภอป่าโมกเป็นครั้งแรกด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาได้แต่บริจาคให้ที่อำเภอมืองอ่างทองมาโดยตลอดครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ **คุณกรฤช พิศมัย** เนื่องในโอกาสขึ้นเสาเอกเพื่อทำการปลูกบ้านหลังใหม่ ขอให้บ้านสร้างเสร็จโดยเร็วนะครับ **๑๑๑##๑๑๑** หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิต **คุณศิริขวัญ ป่าพฤษยา** ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากสภรณ์ทำประกันชีวิตกลุ่มให้ เพราะคุณพ่อเป็นสมาชิกสมทบที่ถือหุ้นเกิน 100,000 บาทครับ

๑๑๑##๑๑๑ ทำการผ่าตัดตาข้างซ้ายไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดวงตาของ **คุณพิสิษฐ์ ยิ้มวิสัย** หายเป็นปกติและมองเห็นได้ชัดเจนกว่าเดิมโดยเร็วครับ **๑๑๑##๑๑๑** ขอแสดงความยินดีกับ **คุณปลาวิน อัฐมาภรณ์** ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ “มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน” เป็นครั้งแรกด้วยครับ **๑๑๑##๑๑๑** พบกันฉบับหน้า **๑๑๑##๑๑๑** สวัสดิ์ครับ **๑๑๑##๑๑๑**



➡ เฉลยคำถามประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่

1. สภรณ์ฯ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราร้อยละเท่าใด??

คำตอบ อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี

2. เว็บไซต์สมาคมฯ สสอป. มีชื่อว่าอะไร และสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร??

คำตอบ www.ssopthai.com /3 มิถุนายน 2563

3. สภรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรบ้าง??

คำตอบ 1. พักชำระหนี้ 3 เดือน 2. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล มีดังนี้ คือ

1. นางสาวศรีประไพ มุทาวฒนอมร
2. นายณัฐวุฒิ พวงมณี
3. นายภาณุพงศ์ ดั่นคุ้ม
4. นายอภิชาติ ทองประสาน
5. นายสิทธิชัย พวงลำเจียก

ติดต่อขอรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญสมาชิกร่วมตอบคำถาม และส่งคำตอบได้ที่ทำการสภรณ์ฯ ภายในวันที่ **31 กรกฎาคม 2563** ในกรณีที่มีผู้ตอบถูกเกินกว่า 5 ท่าน จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ตอบคำถามถูกรวม 5 รางวัล ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดิ์ครับ

คำถามสำหรับคอลัมภ์ “หน้านี้มีรางวัล” ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่

1 สภรณ์ฯ พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่เท่าไร??

คำตอบ

2 สภรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือเหตุวาทภัยให้แก่สมาชิก 5 ท่าน ใครบ้าง?? (เขียนเฉพาะชื่อ)

คำตอบ

3 สภรณ์ฯ เปิดให้กู้เงินเพื่อทุนการศึกษาบุตร ในระดับการศึกษาใดบ้าง เป็นยอดเงินเท่าใด??

คำตอบ.....

.....

ชื่อ-สกุล.....

สมาชิกแผนก.....



กฎหมายค้ำประกันที่ควรรู้

กฎหมายค้ำประกันที่แก้ไขใหม่ ฉบับที่ 20 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สมาชิกสหกรณ์หลายคนยังไม่รู้ว่ากฎหมายใหม่ที่ว่านี้มีผลอย่างไรบ้างกับชีวิตของเราในฐานะผู้ค้ำประกัน

กฎหมายค้ำประกันใหม่ มีผลทำให้ ต่อไปนี้ผู้ค้ำประกันจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินแทนลูกหนี้ ไม่ว่าจะเงินต้น ดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิดนัด ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบโดยที่ผู้ค้ำประกันไม่รู้เลยว่าลูกหนี้ไม่ได้จ่ายเงิน พอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าหนี้สินนั้นเพิ่มขึ้นมากมาย กายกองกว่าตอนแรกเยอะเลย หรือกรณีสัญญาที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันเป็นลูกหนี้ร่วม ผลทำให้เจ้าหนี้จะเรียกเงินจากฝ่ายไหนก่อนก็ได้

แต่หลังจากที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ผู้ค้ำประกันจะได้รับการคุ้มครอง ดังนี้ คือ

- การค้ำประกันหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไข เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการค้ำประกันบุคคล ต้องกำหนดรายละเอียดของหนี้และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน รวมทั้งจำกัดความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันไว้เฉพาะหนี้ตามสัญญานั้น จะต้องระบุว่าผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบใน วงเงินไม่เกินเท่าไร

- กำหนดให้ข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะ สัญญาค้ำประกันที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันเป็นลูกหนี้ร่วมไม่มีผลใช้บังคับ ผลคือเจ้าหนี้จะต้องไป

เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน จนกระทั่งลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วจึงค่อยมีเรียกร้องกับผู้ค้ำประกัน

- กำหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้ำประกันที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติลักษณะค้ำประกันเป็นภาระแก่ผู้ค้ำประกันเกินสมควร ให้ข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะ จะกำหนดสัญญา นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ทำให้ผู้ค้ำประกันเสียเปรียบไม่ได้

- เพิ่มเติมหน้าที่ของเจ้าหนี้ให้ต้องแจ้งผู้ค้ำประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัด และผลกรณีเจ้าหนี้มีได้บอกกล่าว และกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดได้ ผลคือเวลาลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน ภายใน 60 วัน เพื่อที่ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้ เพื่อไม่เกิดดอกเบี้ยในกรณีผิดนัด โดยที่ผู้ค้ำจะไปเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ภายหลัง หากไม่แจ้งผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบ

- ให้ผู้ค้ำประกันได้รับประโยชน์จากการที่เจ้าหนี้กระทำการใด ๆ อันมีผลเป็นการลดจำนวนหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย รวมทั้งกำหนดให้ข้อตกลงที่เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ค้ำประกันเป็นโมฆะ ถ้าเจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็มีผลถึงผู้ค้ำประกัน แต่ถ้าเป็นผลเสียแก่ผู้ค้ำจะใช้บังคับไม่ได้

- กำหนดให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้อันมีกำหนดเวลาแน่นอน หากเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ และห้ามกำหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้าให้ผู้ค้ำประกันยินยอมที่จะเป็นประกันหนี้ นั้นต่อไป แม้ว่าเจ้าหนี้จะผ่อนชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว ผลคือ การขยายเวลาการชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องขอความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน มิฉะนั้นผู้ค้ำประกันจะพ้นจากการเป็นผู้ค้ำประกันทันที

ภาพกิจกรรมสหกรณ์



กรรมการฯ ทำการเยี่ยมไข้ นาย กฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(13 พฤษภาคม 2563)



รองประธานฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
ให้แก่ นางสุกัญญา ประดับทอง เนื่องจากเกษียณอายุฯ
(19 พฤษภาคม 2563)



กรรมการฯ เป็นเจ้าภาพฝังพระศพบิดา
นายทรงพล สิงห์รวยผล ที่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
(19 พฤษภาคม 2563)



กรรมการฯ เยี่ยมไข้ นายสุรพล ยมพาลไผ่
ที่บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
(25 พฤษภาคม 2563)



กรรมการฯ ทำการเยี่ยมไข้ นายพงษ์ทร ทับแถม
ที่บ้านพัก อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(25 พฤษภาคม 2563)



ประธานฯ ทำการเยี่ยมไข้ นางสุดใจ ชิดเครือ
ณ ที่ทำงานแผนก ISO
(27 พฤษภาคม 2563)